

Số: 194/BC-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày 17 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐND thị xã năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Tại kỳ họp thứ 16 HĐND thị xã khóa VI)

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII và đại hội đảng các cấp, năm thực hiện chủ đề: “Hành động quyết liệt – Về đích toàn diện – Tạo đà phát triển”. Trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lụt, HĐND thị xã đã tăng cường trách nhiệm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các trọng tâm công tác. Thường trực HĐND thị xã báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của HĐND thị xã với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Công tác chỉ đạo điều hành

HĐND thị xã đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Thường trực HĐND thị xã đã ban hành Chương trình công tác số 04/CTr-HĐND ngày 20/01/2020, Kế hoạch số 08/HĐND ngày 10/02/2020 về công tác của HĐND thị xã năm 2020 để cụ thể hóa nhiệm vụ của Thường trực HĐND và các ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã.

Tổ chức thành công 05 kỳ họp. Đặc biệt tại kỳ họp thứ 13, HĐND thị xã đã kịp thời kiện toàn các chức danh do HĐND bầu gồm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Trưởng Ban KT-XH HĐND thị xã để đảm bảo cho quá trình chỉ đạo điều hành, hoạt động. HĐND thị xã thực hiện hoàn thành kế hoạch, đảm bảo thời gian, chất lượng công việc, cùng với các cấp, các ngành hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

2. Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã

Sau kỳ họp thứ 11 cuối năm 2019, Thường trực HĐND thị xã đã ban hành thông báo về kết quả kỳ họp; ban hành các Nghị quyết kịp thời; thông báo kết quả kỳ họp; chỉ đạo tổng hợp các văn bản trả lời ý kiến cử tri và chất vấn của đại biểu tại kỳ họp để thực hiện theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan, đơn vị. Trong năm, đã tổ chức 5 kỳ họp như sau:

a) Tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm)

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã đã tập trung xem xét 12 báo cáo, 03 tờ trình, 02 dự thảo Nghị quyết; trọng tâm là các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN; tình hình thu, chi ngân sách; xây dựng cơ bản; kết quả giải quyết khiếu

nại, tố cáo của công dân; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã gửi đến kỳ họp 12; kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2019; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; thông báo của MTTQ về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; xem xét, miễn nhiệm, bầu bổ sung UV UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề)

HĐND đã cho ý kiến vào 03 Tờ trình và 06 Nghị quyết về kiện toàn các chức danh do HĐND bầu: miễn nhiệm 02 chức danh Chủ tịch UBND và Trưởng Ban KT-XH HĐND thị xã, bầu bổ sung 04 chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Trưởng Ban KT-XH HĐND thị xã.

c) Tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề)

HĐND đã xem xét, quyết nghị thông qua 05 Nghị quyết¹ để chỉ đạo điều hành trong việc hỗ trợ chính sách thị xã, dự kiến các chương trình, kế hoạch đầu tư công năm 2021.

d) Tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề)

HĐND thị xã đã xem xét, thảo luận và thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020, Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 và Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kiệt 208 đường Hai Bà Trưng, phường 2.

e) Tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020)

Thường trực HĐND thị xã đã ban hành thông báo nội dung, thời gian kỳ họp, tổ chức cho đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri; kết hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp thị và đại biểu HĐND cấp tỉnh tại Phường 1, Phường 3 và xã Hải Lệ; tập trung đôn đốc, chỉ đạo chuẩn bị nội dung kỳ họp đảm bảo yêu cầu. Tại kỳ họp này, HĐND thị xã sẽ xem xét 22 báo cáo, 07 tờ trình và 07 dự thảo Nghị quyết².

3. Hoạt động của Thường trực HĐND thị xã.

- Tổ chức 10 phiên họp Thường trực HĐND định kỳ để đánh giá công tác và giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Tại các phiên họp, đã kiểm điểm, đánh giá

¹ Đề án xã hội hóa xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021-2022; Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khu đô thị Võ Văn Kiệt và các công trình chống úng cục bộ kiệt 85 đường Lê Duẩn, Phường 1 và công trình chống úng cục bộ kiệt 19 đường Lê Hồng Phong, Phường 3; Dự kiến kế hoạch đầu tư công thị xã năm 2021 và danh mục xây dựng cơ bản năm 2021 đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thị xã (công trình đường Võ Văn Kiệt, Trường THCS Thành Cổ, Thoát nước phường An Đôn).

² Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021; Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công thị xã Quảng Trị năm 2021; Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết HĐND về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết công bố hết hiệu lực đối với Nghị quyết của HĐND thị xã về xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng hẻm kiệt 2017-2020 và Nghị quyết về xây dựng nhà văn hóa khu phố, giai đoạn 2017-2020; Các nghị quyết phê chuẩn quyết định chủ trương đầu tư dự án.

những việc làm được, việc đang làm, việc đã quá thời hạn và nguyên nhân, để đề ra những giải pháp khắc phục. Phối hợp giải quyết những vấn đề lớn giữa hai kỳ họp theo thẩm quyền; xem xét, ban hành 05 kết luận, 05 nghị quyết của Thường trực HĐND thị xã về sử dụng nguồn ngân sách, bổ sung kinh phí phát sinh trong năm 2020.

- Rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực HĐND. Tổ chức hội nghị giao ban công tác giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và các Thường trực HĐND các phường, xã. Chỉ đạo các ban, các tổ đại biểu, đại biểu và các ngành liên quan đề xuất nội dung giám sát của HĐND thị xã năm 2021 trình kỳ họp thứ 12. Chỉ đạo Ban Pháp chế rà soát văn bản QPPL do HĐND thị xã ban hành, tham mưu xử lý từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

- Tổ chức Hội nghị tham vấn đầu tư công, hội nghị các bên liên quan đến dự án đầu tư công để cung cấp thông tin, phục vụ công tác thẩm tra và chuẩn bị cho việc quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án năm 2021.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề đại biểu dân cử với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, từ việc dự thảo văn kiện đến tổ chức thành công đại hội. Bên cạnh việc thực hiện chức năng giám sát, các thành viên Thường trực HĐND thị xã đã tích cực tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của BTV Thị ủy.

- Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch covid-19, tổ chức thăm, động viên, tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung. Tích cực tham gia công tác chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả lụt bão.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá, kiểm điểm tập thể cá nhân năm 2020 và chấm điểm, xếp loại tổ chức và cá nhân theo quy định

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh theo luật định; duy trì tiếp công dân định kỳ vào thứ Năm hàng tuần. Đơn thư gửi đến Thường trực HĐND thị xã được tiếp nhận, phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong năm 2020 đã tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 06 đơn của công dân liên quan chủ yếu đến lĩnh vực quản lý đô thị.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt 04 đợt tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã với số lượng hơn 2000 cử tri tham gia, 02 cuộc TXCT của đại biểu HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Công tác tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, chất lượng tiếp xúc cử tri được nâng lên, từ việc xây dựng kế hoạch, xây dựng đề cương báo cáo để định hướng thông tin đầy đủ cho đại biểu, tóm tắt những nội dung trọng tâm cần báo cáo trước cử tri, phân loại các kiến nghị của cử tri đã được trả lời, giải quyết đến việc chọn thời gian, địa điểm...

- Phối hợp UBND thị xã, TAND, VKSND, Chi cục THADS thị xã trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình các kỳ họp năm 2020. Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách, nghị quyết và các nội dung quan trọng khác của HĐND thị xã.

4. Hoạt động giám sát.

4.1. Hoạt động giám sát của HĐND và Thường trực HĐND thị xã.

- HĐND thị xã đã thực hiện quyền giám sát tại các kỳ họp thông qua việc xem xét 34 báo cáo công tác của UBND và các cơ quan hữu quan; đại biểu HĐND thị xã chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND thị xã, các UVUB và lãnh đạo các cơ quan đơn vị. Thông qua các kỳ họp đã có 22 lượt ý kiến chất vấn tại các kỳ họp của HĐND thị xã

- Thường trực HĐND thị xã tăng cường giám sát thường xuyên việc tuân thủ pháp luật và việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND của các cơ quan đơn vị thông qua việc xem xét các báo cáo hàng tháng, quý của UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát việc ban hành các quyết định của UBND thị xã và Nghị quyết của HĐND các phường xã.

- Trong năm, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 3 cuộc giám sát³, 12 cuộc khảo sát⁴. Các nội dung giám sát tập trung vào việc đầu tư xây dựng các dự án nâng cấp hệ thống giao thông đô thị xã; việc trả lời các kiến nghị cử tri...Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thị xã bám sát kế hoạch, tập trung vào các vấn đề nổi cộm được người dân, cử tri quan tâm. Sau giám sát, khảo sát đã ban hành các kết luận giám sát, kiến nghị, trong đó tập trung nêu rõ định hướng, giải pháp các vấn đề khó khăn vướng mắc... Đến nay, UBND thị xã và các cơ quan liên quan đã tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu.

4.2. Hoạt động giám sát của các ban HĐND thị xã

- Các ban HĐND thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, khảo sát và tập trung thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, 13, 14, 15 và 16. Công tác thẩm tra của các ban HĐND thị xã được thực hiện theo đúng luật định và quy chế làm việc của HĐND. Các báo cáo thẩm tra đã phân tích nêu rõ từng vấn đề cụ thể về sự cần thiết, quy mô, giải pháp, kiến nghị đề xuất giải quyết những vấn đề còn có ý kiến trái chiều, đồng thời đưa ra quan điểm của Ban để HĐND nghiên cứu, quyết định thống nhất trước khi ban hành Nghị quyết. Các thành viên ban đã phát huy dân chủ, trung thực trong việc xem xét

³ Kết quả thực hiện dự án nâng cấp hệ thống giao thông đô thị thị xã Quảng Trị; Tình hình giải quyết quyết kiến nghị cử tri năm 2020; Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021-2026.

⁴ Công tác tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trên các lĩnh vực; tình hình đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng chống dịch bệnh Covid; Công tác phòng chống thiên tai; chống úng cục bộ ...

các vấn đề cụ thể, đóng góp ý kiến dự trên các quy định ban hành, đối các vấn đề phức tạp, các ban tiến hành tổ chức các hội nghị tham vấn, khảo sát, tranh thủ ý kiến các chuyên gia để thống nhất trước khi hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình HĐND.

- Trong năm 2020, các ban HĐND thị xã đã tổ chức 6 cuộc giám sát; trong đó Ban Pháp chế tổ chức 03 cuộc giám sát⁵, Ban KT-XH tổ chức 03 cuộc giám sát⁶. Nội dung các cuộc giám sát liên quan đến các lĩnh vực: Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, phòng chống tội phạm; Việc quản lý, khai thác thuyền, bến thuyền, đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm kiệt; xây dựng nhà văn hóa khu phố... Qua giám sát, các ban đã kiến nghị 12 vấn đề với UBND thị xã và 17 nội dung liên quan đến các đơn vị được giám sát. Các nội dung kiến nghị được đôn đốc triển khai thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, các Ban đã chủ động phối hợp tổ chức 05 cuộc khảo sát về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, chống úng cục bộ, tình hình sử dụng đất của các dự án có thuê đất, khảo sát phục vụ thẩm tra các chủ trương đầu tư các công trình, dự án...

4.3. Hoạt động của Đại biểu và Tổ đại biểu HĐND

Các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định, luôn chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các kỳ họp, tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận góp phần giúp HĐND thị xã có những quyết nghị đúng đắn về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

Trong hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, một số đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm như giải phóng mặt bằng, vấn đề quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chống úng cục bộ... Các đại biểu khác đã tích cực giám sát các ngành chuyên môn giải quyết kiến nghị cử tri cũng như tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã đã tổ chức hội ý, phân công trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn.

* **Đánh giá chung:** Năm 2020, HĐND thị xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đã đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hoà hoạt động được thực hiện tốt. Các nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Hoạt động giám sát, khảo sát đã bám sát quy định của pháp luật, đổi mới, trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn; phương thức giám sát linh hoạt,

⁵ Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn thị xã; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân; Tình hình, kết quả ngăn ngừa, phòng chống tội phạm ma túy, tín dụng đen.

⁶ Việc quản lý, khai thác thuyền và bến thuyền; việc triển khai đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm kiệt; tình hình thực hiện đề án xây dựng nhà văn hóa khu phố.

chú trọng giám sát việc giải quyết vụ việc cụ thể của cơ quan hành chính, nhất là những vấn đề bức xúc mà HĐND thị xã và cử tri trên địa bàn quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giám sát giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân và cử tri tiếp tục đổi mới, chất lượng. Hoạt động giữa hai kỳ họp của Thường trực, ban, tổ đại biểu HĐND thị xã bám sát kế hoạch công tác của HĐND và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND thị xã vẫn còn những khó khăn, hạn chế:

- Việc chuẩn bị nội dung kỳ họp có khi còn bị động, có kỳ họp phải giảm, hoãn nội dung trình HĐND thị xã. Có nội dung giám sát chưa đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch.

- Một số đại biểu chưa phát huy hết trách nhiệm trong tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp. Một số tổ đại biểu chưa chủ động trong việc tổ chức hội họp, thông tin báo cáo theo quy chế. Hoạt động giám sát, khảo sát của tổ đại biểu vẫn còn bất cập, hạn chế.

2. Nguyên nhân

- Một số cơ quan đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai Kế hoạch của Thường trực HĐND về tổ chức kỳ họp và chỉ đạo của UBND trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp. Dẫn đến tình trạng gửi tài liệu chậm trễ, gây khó khăn cho việc thẩm tra của các ban HĐND và công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp của Thường trực HĐND thị xã.

- Dịch Covid-19 và thiên tai, lụt bão ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình công tác của các cơ quan đơn vị. Một số thời điểm, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã phải tham gia vào công việc chung của thị xã và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ thị xã nên có chuyên đề giám sát phải lùi thời gian thực hiện.

- Đại biểu HĐND thị xã chủ yếu kiêm nhiệm, một số đại biểu ít dành thời gian cho hoạt động của HĐND và chưa thực sự chủ động phát huy vai trò người đại biểu. Chế độ sinh hoạt của một số tổ đại biểu chưa thường xuyên.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Chỉ đạo, tổ chức, giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét báo cáo tổng kết hoạt động HĐND, UBND và báo cáo của các cơ quan liên quan nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa VII để xem xét báo cáo của Ủy ban bầu cử và kiện toàn các chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Giám sát thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2021 theo nội dung

Nghị quyết HĐND thị xã đã đề ra. Chỉ đạo Ban pháp chế, Ban Kinh tế-xã hội giám sát, theo dõi thường xuyên việc ban hành các quyết định, văn bản của UBND thị xã. Triển khai và hoàn thành các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề. Chú trọng giám sát, kiến nghị khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2020 và những vấn đề cử tri, đại biểu HĐND quan tâm.

4. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và đôn đốc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp đảm bảo nội dung, tiến độ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân.

5. Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thị xã trong năm 2021, xây dựng nội dung chương trình các kỳ họp HĐND đảm bảo khoa học, sát thực tế; thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể, tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị các báo cáo, đề án, tài liệu phục vụ kỳ họp đảm bảo quy định

6. Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND. Tổng kết, phân loại đại biểu, tổ đại biểu, ban HĐND thị xã năm 2021.

7. Các Ban HĐND thị xã thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn và giám sát thường xuyên theo lĩnh vực phụ trách; tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch để báo cáo HĐND thị xã. Chủ động tiến hành các hoạt động khảo sát phục vụ việc thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND thị xã và thẩm tra các tờ trình của UBND giữa hai kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND thị xã bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu tại nơi ứng cử; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn; nắm chắc tình hình của thị xã và địa phương nơi mình ứng cử để chuẩn bị nội dung chất vấn, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng tại các kỳ họp HĐND thị xã; tăng cường mối liên hệ với cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động công tác trong năm của đại biểu. Có giải pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát đã đề ra trong năm 2021.

Thường trực HĐND thị xã báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các Tổ đại biểu HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- HĐND các phường, xã;
- Lưu: VT, LT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phong